

4 Thái Bình

BAN CHỈ ĐẠO TRUNG ƯƠNG...

(*Tiếp theo trang 1*)

Chiều ngày 3/1, Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng (PCTN) do đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương làm Trưởng đoàn làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Tiên Hải về kết quả công tác PCTN. Tiếp và làm việc với Đoàn công tác có các đồng chí: Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Ngô Đông Hải, Ủy viên đố khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo huyện Tiên Hải đã báo cáo kết quả công tác PCTN. Những

năm qua, Huyện ủy, UBND huyện Tiên Hải đã chỉ đạo quán triệt, thực hiện đầy đủ, kịp thời các nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước về PCTN. Trong đó, luôn đề cao tính minh bạch, công khai trong các hoạt động, từ lập quy hoạch, giải phóng mặt bằng, quản lý đất đai, tài nguyên tới giải quyết thủ tục hành chính, sử dụng tài sản, mua sắm trang thiết bị và quy hoạch, tuyển chọn cán bộ...; tăng cường phân cấp, ủy quyền gắn với trách nhiệm người đứng đầu. Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát tiếp tục được đổi mới theo hướng rõ trách nhiệm, nội dung cụ thể, tránh chồng chéo hoặc bỏ sót; tăng cường kiểm tra đột xuất, thường xuyên, tiếp tiếp, không báo trước, tập trung vào nhiệm vụ, lĩnh vực dễ nảy sinh tiêu cực; thực hiện

nghiêm công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tạo điều kiện cho người dân hiến kế, hiến công để phát triển kinh tế - xã hội. Qua công tác thanh tra, kiểm tra đã thi hành kỷ luật 1 tổ chức đảng, 13 người đứng đầu, 11 cấp phó; chỉ đạo Công an huyện khởi tố 1 vụ, 2 bị can về hành vi lạm quyền trong thi thực hành nhiệm vụ; phối hợp với Công an tỉnh khởi tố 1 vụ, 2 bị can về hành vi vi phạm các quy định về quản lý đất đai. Chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, huyện tra, kiểm tra 7 đoàn thanh tra PCTN tại các xã.

Tại buổi làm việc, các thành viên Đoàn công tác đã phát biểu làm rõ những kết quả đã làm được, chỉ rõ những tồn tại, hạn chế đồng thời đề xuất những giải pháp thực hiện tốt hơn công

tác PCTN tại huyện Tiên Hải trong thời gian tới.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác đấu tranh PCTN của huyện Tiên Hải thời gian qua. Đồng chí nhấn mạnh, tham nhũng là “giặc nội xâm”, do đó đầu tranh PCTN là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng và cũng không ít khó khăn, phức tạp, đòi hỏi sự kiên quyết, kiên trì, quyết tâm, quyết liệt hơn của các cấp ủy đảng. ĐỂ thực hiện tốt công tác PCTN trong thời gian tới, huyện Tiên Hải cần tiếp tục xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy. Trong đó, tập trung tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả các quy định của Đảng, Nhà nước về PCTN; công khai, minh bạch trong

hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị. Tự phát hiện và xử lý nghiêm những biểu hiện tham nhũng; quyết liệt trong tổ chức thực hiện các giải pháp phòng ngừa để nâng cao hiệu quả quản lý, ngăn chặn tình trạng những nhiều, tiêu cực trong giải quyết công việc, nhất là tham nhũng vặt. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra tập trung vào những lĩnh vực nhạy cảm, dễ xảy ra tiêu cực như đất đai, tài chính, xây dựng.

Đổi với công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, đồng chí Trưởng ban Tổ chức Trung ương đề nghị địa phương phải xây dựng chiến lược phát triển trọng tâm cho nhiệm kỳ tới; đồng thời, phát huy tiềm năng, thế mạnh của địa phương, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội. Công tác nhân sự phải được thực hiện theo đúng quy trình, quy định.

NGUYỄN TÙNG

cơ cấu ngành chăn nuôi; từng bước đáp ứng mục tiêu sản xuất nông nghiệp hàng hóa theo yêu cầu thị trường, nông nghiệp theo hướng hữu cơ, sản xuất theo chuỗi giá trị; chuyển đổi những cây truyền thống đặc biệt là lúa sang các loại cây khác có giá trị cao hơn. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cho rằng đây là nhiệm vụ cần làm sau khi hoàn thành xây dựng nông thôn mới nhằm góp phần nâng cao thu nhập cho người dân và góp phần cải thiện môi trường. Về dự thảo Nghị quyết, đồng chí đề nghị phân đánh giá thực trạng hiện nay cần cụ thể hơn; xác định rõ quy mô diện tích đất chuyển đổi cho từng giai đoạn. Về phần quan điểm, cần bổ sung quan điểm phát triển bền vững; phát triển các loại cây trồng có thị trường tiêu thụ; phát triển theo phương thức hữu cơ. Về chủ thể sản xuất có thể là hộ gia đình, nhóm hộ gia đình, hiệp hội, hợp tác xã, doanh nghiệp, trong đó lưu ý khuyến khích phát triển tập trung, quy mô lớn. Về đối tượng chuyển đổi, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh thống nhất chuyển từ đất lúa, đất trồng cây hàng năm sang loại cây trồng có giá trị cao hơn, tập trung vào 6 nhóm gồm: lúa chất lượng cao, sản xuất theo phương thức hữu cơ; nhóm cây trồng làm thực ăn cho đại gia súc (cò, ngò sinh khởi); nhóm cây ăn quả bao gồm cây bản địa có giá trị cao cần được bảo tồn nhân rộng (ổi, mít, hồng xiêm) đồng thời du nhập cây ăn quả có thị trường tiêu thụ và có giá trị kinh tế cao; nhóm các loại cây rau màu; nhóm cây được cấy; nhóm cây cảnh. Về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh có bản thống nhất 8 nhiệm vụ, giải pháp nêu trong

dự thảo, tuy nhiên cần điều chỉnh, bổ sung cho hoàn chỉnh; trong đó, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh giải pháp về công tác tuyên truyền, vận động nhằm thay đổi nhận thức, tạo sự đồng thuận trong thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, tích tụ ruộng đất, chuyển đổi đất trồng lúa sang phát triển các cây trồng có hiệu quả kinh tế cao. Tăng cường đào tạo cán bộ kỹ thuật, tập huấn kỹ thuật trồng, chăm sóc, thu hoạch, bảo quản cho hộ nông dân để nâng cao năng suất, hiệu quả kinh tế của việc trồng cây ăn quả và cây hàng năm khác. Đẩy mạnh xúc tiến đầu tư để thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào sản xuất và chế biến. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, sự tham gia chủ động, tích cực của các ngành, MTTQ, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở với việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng nâng cao giá trị, có thị trường tiêu thụ và sản xuất bền vững... Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND và UBND tỉnh phối hợp tiếp thu, hoàn chỉnh dự thảo Nghị quyết và báo cáo Thường trực Tỉnh ủy xem xét trước khi ban hành.

Cũng tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất chủ trương để Huyện ủy, UBND huyện Tiên Hải triển khai thực hiện các thủ tục báo cáo cấp có thẩm quyền về việc trùng tu, tôn tạo Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại xã Nam Cường, huyện Tiên Hải. Về nguồn vốn thực hiện theo hướng xã hội hóa, nếu xã hội hóa được 70% tổng kinh phí trùng tu, tôn tạo thì sẽ triển khai xây dựng.

ĐÀO QUYÊN - NGUYỄN HÌNH

UBND tỉnh, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội; duy trì nền nếp sinh hoạt, đúng quy chế làm việc; phong cách, lễ lối làm việc có nhiều đổi mới, năng động, sáng tạo, sát thực tiễn...

Bên cạnh những kết quả đạt được, báo cáo kiểm điểm của tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng chỉ ra những hạn chế, tồn tại, nguyên nhân và các giải pháp khắc phục.

Trên tinh thần dân chủ, nghiêm túc và khách quan, các đại biểu đã thảo luận làm rõ hơn những kết quả đạt được trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh, đề xuất các giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong thời gian tới.

Cũng tại hội nghị, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành

hiện sắp xếp đơn vị hành chính, các đại biểu đề xuất một số vấn đề liên quan đến việc thành lập tổ chức đảng; số lượng cấp ủy viên, ủy viên ban thường vụ, phó bí thư cấp ủy; số lượng ủy viên, phó chủ nhiệm ủy ban kiểm tra cấp ủy; ... Các đại biểu cũng góp ý vào quy định phần mềm kiểm phiếu.

Góp ý và Hướng dẫn việc sắp xếp tổ chức Đảng, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội ở những địa phương thực

hiện sắp xếp đơn vị hành chính, các đại biểu đề xuất một số vấn đề liên quan đến việc thành lập tổ chức đảng; số lượng cấp ủy viên, ủy viên ban thường vụ, phó bí thư cấp ủy; số lượng ủy viên, phó chủ nhiệm ủy ban kiểm tra cấp ủy; ... Các đại biểu cũng góp ý vào quy định phần mềm kiểm phiếu.

Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cơ bản thống nhất với nội dung dự thảo Nghị quyết. Đồng chí thống nhất Nghị quyết có 3 phần, gồm: Khái quát tình hình; Mục tiêu, quan điểm, phương châm chỉ đạo; Nhiệm vụ và các giải pháp. Trong đó có 4 mục tiêu cụ thể, 5 quan điểm và 2 phương châm chỉ đạo; nghiên cứu để 6 hoặc 8 nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu và kết cấu các nội dung cho phù hợp; phân tổ chức thực hiện gồm 6 mục giao nhiệm vụ cụ thể cho các ngành, địa phương triển khai thực hiện hiệu quả. Đồng chí đề nghị cơ quan tham mưu soạn thảo văn bản tiếp thu ý kiến của các đại biểu, chỉnh sửa nội dung, sắp xếp các ý cho phù hợp, trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành.

Cũng tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thảo luận, cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia trên địa bàn tỉnh. Theo đó, mục tiêu đề ra là giữ vững an ninh quốc gia trên địa bàn tỉnh, góp phần bảo vệ vững chắc thành quả cách mạng, lợi ích quốc gia - dân tộc; bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; bảo vệ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hội nhập quốc tế; bảo vệ nền văn hóa dân tộc; đấu tranh, ngăn chặn làm thất bại âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; bảo đảm an ninh, an toàn và từng bước xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, lành mạnh, giữ vững ổn định chính trị, xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

* Buổi chiều, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thảo luận và cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chuyển đổi cơ cấu cây trồng giai đoạn 2020 - 2025 và những năm tiếp theo.

Dự thảo Nghị quyết nêu: Hiện nay, trên địa bàn tỉnh đã hình thành một số vùng sản xuất nông nghiệp tập trung với những mô hình có hiệu quả kinh tế cao. Tuy nhiên, hiệu quả kinh tế ngành trồng trọt hiện nay chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh của tỉnh, còn bộc lộ một số hạn chế, yếu kém như việc tổ chức sản xuất chủ yếu theo mô hình kinh tế hộ nhỏ lẻ, manh mún; liên kết giữa sản xuất, bảo quản, chế biến, tiêu

HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH

(*Tiếp theo trang 1*)

Sáng ngày 3/1, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì ký họp thứ 48 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thảo luận về một số nội dung quan trọng. Dự hội nghị có các đồng chí: Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Ngô Đông Hải, Ủy viên đố khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy trình bày báo cáo kiểm điểm tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2019. Báo cáo kiểm điểm nêu rõ: Tập thể Ban Thường vụ

GÓP Ý NỘI DUNG...

(*Tiếp theo trang 1*)

Tại hội nghị, các đại biểu đại diện các tỉnh, thành phố từ Thừa Thiên Huế trở ra phát biểu đều nhất trí cao với kết cấu, bố cục và nội dung đánh giá, nhận định, phân tích của dự thảo Báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện Hướng dẫn số 04-HD/TW và Tô trình về việc ban hành quy định của Ban Bí thư để thay Thế Hướng dẫn số

04-HD/TW. Các đại biểu khẳng định, Quy chế cơ bản đáp ứng yêu cầu của việc bầu cử trong Đảng, nhất là trong bối cảnh hiện nay cả nước đang chuẩn bị tổ chức đại hội đảng bộ các cấp. Các đại biểu đề nghị Ban Tổ chức Trung ương tiếp tục sửa đổi, bổ sung một số nội dung cho đúng quy định của pháp luật, tạo thuận lợi cho

Thứ bảy, ngày 4 tháng 1 năm 2020

GẶP MẶT, CHÚC MỪNG...

(*Tiếp theo trang 1*)

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Thời gian qua, Thái Bình đã đạt được những kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh. Kết quả đó là sự đoàn kết và nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh, trong đó có đóng góp tích cực của cá nhân Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng và sự lãnh đạo chung của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Trên cương vị Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, đồng chí đã tham mưu đúng, trúng, kịp thời cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác quân sự, quốc phòng địa phương, xây dựng lực lượng vũ trang tinh vững mạnh toàn diện. Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và lực lượng vũ trang Thái Bình ghi nhận những đóng góp của Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh mong muốn trên cương vị công tác mới Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng tiếp tục phát huy những kinh nghiệm, thành tích đã đạt được, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, trọng trách được giao; đồng thời, tiếp tục dành sự quan tâm, đóng góp công sức, trí tuệ của mình cho sự nghiệp đổi mới, phát triển của Quân khu 3 nói chung, tỉnh Thái Bình nói riêng.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng, Phó Tư lệnh Quân khu 3 chân thành cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ của các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương trong tỉnh đối với cá nhân đồng chí trong quá trình công tác tại tỉnh đồng thời hứa trên cương vị công tác mới sẽ tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được, tận tâm với công việc, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

HỘI NGHỊ BÁO CÁO VIÊN...

(*Tiếp theo trang 1*)

quan điểm chỉ đạo, mục tiêu và một số chủ trương, chính sách thực hiện cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Trong đó, chỉ ra 8 nhóm giải pháp như: đổi mới tư duy, thống nhất nhận thức, tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, phát huy sự tham gia của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội; hoàn thiện thể chế tạo thuận lợi cho chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và quá trình chuyển đổi số quốc gia; chính sách phát triển cơ sở hạ tầng thiết yếu; nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo quốc gia; chính sách phát triển nguồn nhân lực; phát triển các ngành và công nghệ ưu tiên, bảo vệ quốc tế...

Cũng trong sáng ngày 3/1, Ban Tuyên giáo Trung ương tổng kết công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020. Theo đó, năm 2020, cơ quan tuyên giáo, đội ngũ báo cáo viên các cấp tiếp tục bám sát chỉ đạo của cơ quan tuyên giáo cấp trên, tuyên truyền kịp thời, tận dụng đa dạng phương pháp nhằm thực hiện tốt công tác tuyên truyền miệng. Nghiên cứu, lựa chọn những nội dung tuyên truyền phù hợp với từng nhóm đối tượng; đẩy mạnh thông tin hai chiều, nắm bắt kịp thời tu tưởng, dư luận cần biết, đảng viên nhân dân, tham mưu với cấp ủy thực hiện tốt hơn nữa bộ pháp tuyên truyền, giải quyết những vấn đề phát sinh từ cơ sở. Tiếp tục nâng cao nhận thức của cấp ủy các cấp về vị trí, vai trò công tác tuyên truyền miệng trong giai đoạn hiện nay; nâng cao chất lượng kiểm tra, giám sát; quan tâm tạo điều kiện cho đội ngũ báo cáo viên hoạt động hiệu quả, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đề ra.

ĐẨY MẠNH TUYÊN TRUYỀN...

(*Tiếp theo trang 1*)

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Linh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao kết quả công tác báo đảm ATTP tỉnh năm 2019 đồng thời đề nghị các cấp, các ngành tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý ATTP trên địa bàn tỉnh; tăng cường phối hợp liên ngành về công tác ATTP; củng cố hệ thống tổ chức quản lý ATTP từ tỉnh đến cơ sở. Các ngành, đơn vị cần tập trung tuyên truyền nhằm thay đổi hành vi sản xuất, kinh doanh thực phẩm, sử dụng thực phẩm an toàn; tăng cường năng lực hệ thống quản lý nhà nước về ATTP; thường xuyên thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm ATTP. Sở Y tế phối hợp với các ngành triển khai các mô hình bảo đảm ATTP; phát huy tối đa các nguồn lực, thực hiện hiệu quả công tác bảo đảm ATTP trên địa bàn tỉnh, đặc biệt trong dịp tết Nguyên đán Canh Tý 2020.

4 GIẢI PHÁP...

(*Tiếp theo trang 1*)

vải sợi định hướng ứng dụng sản xuất sản phẩm vô trùng trong lĩnh vực y tế của tác giả Nguyễn Tiến An, Trường Đại học Y Dược Thái Bình cũng đã lọt vào vòng chung khảo giải thưởng Sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam 2019.

Dự kiến, lễ tổng kết và trao giải hội thi Sáng tạo kỹ thuật toàn quốc lần thứ XV và giải thưởng Sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam sẽ được trao vào tháng 5/2020.

TỔNG THU NỘI ĐỊA...

(*Tiếp theo trang 1*)

số nợ ngân sách lớn, nợ kịp thời và đầy đủ số thuế phát sinh, số thuế đồng viên vào ngân sách, Cục Thuế tỉnh còn triển khai có hiệu quả nhiều giải pháp như: đẩy mạnh ra soát, thanh tra, kiểm tra, hỗ trợ người nộp thuế; đẩy mạnh ra soát, thanh tra, kiểm tra để phát hiện các khoản thu mới, khoản thuế trốn lậu nhằm tăng thu ngân sách; tăng cường công tác quản lý thuế điện tử ở các khâu (đăng ký thuế, kê khai thuế, hóa đơn điện tử, nộp thuế điện tử); thường xuyên rà soát các khoản nợ thuế của từng đơn vị, trên cơ sở đó có biện pháp đôn đốc và xử lý phù hợp; triển khai thực hiện các biện pháp cưỡng chế nợ thuế đối với những đơn vị chây ỳ theo đúng quy trình; thực hiện công khai thông tin người nợ thuế trên các phương tiện thông tin đại chúng và website tin ngành.

Bắt khẩn cấp đối tượng dùng dao khống chế hiếp dâm trẻ em

Ngày 3/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Đông Hưng đã ra quyết định khởi tố vụ án, bắt khẩn cấp và ra lệnh tạm giữ hình sự đối với Lã Quý Phóng, sinh năm 1975, đăng ký hộ khẩu thường trú tại thôn Bắc, xã Đông Sơn, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình để điều tra hành vi phạm tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi” quy định tại Điều 142, Bộ luật Hình sự.

Trước đó, vào hồi 17 giờ ngày 2/1/2020, Phóng đi qua nhà cháu A, sinh năm 2012, cùng trú tại xã Đông Sơn, huyện Đông Hưng (cháu A sống cùng bà nội, bố mẹ ly thân). Trong lúc cháu A chơi với em tại nhà thì bị đối tượng Lã Quý Phóng dùng dao uy hiếp kéo vào nhà tắm thực hiện hành vi hiếp dâm.

Xác minh ban đầu, Phóng là đối tượng không nghề nghiệp, thường xuyên lang thang ở bên xe thành phố Thái Bình, đã có 6 tiền án, trong đó có 1 tiền án về tội hiếp dâm.

Cơ quan công an đang tiếp tục điều tra xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

VỤ TIẾN

● Tổng biên tập: **VŨ ANH THAO**

● Phó Tổng biên tập: **LÊ THANH THƯỜNG - HOÀNG MINH SƠN - HOÀNG VĂN DUYỆT**

● Thư ký tòa soạn: **VŨ NGUYỄN BÌNH**

● Chế bản tại Báo Thái Bình

● In tại Công ty Cổ phần In Thái Bình

● GIÁ 1.200 ĐỒNG